

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /CV-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 3 năm 2023

V/v gửi nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của BCD chuyển đổi số và BCD đề án 06 tỉnh Điện Biên.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Kế hoạch số 948/KH-UBND của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.

UBND huyện Tuần Giáo được phân công tham luận tại Hội nghị về “Giải pháp triển khai địa chỉ số quốc gia trên địa bàn”.

(Có nội dung tham luận gửi kèm)

UBND huyện Tuần Giáo kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mùa Va Hồ

THAM LUẬN

Giải pháp triển khai địa chỉ số Quốc gia trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Kính thưa:

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Qua nghe Báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh vừa trình bày, tôi cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo và các ý kiến đã phát biểu. Được sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo, tôi xin phép tham luận về nội dung “Giải pháp triển khai địa chỉ số quốc gia trên địa bàn huyện Tuần Giáo”.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!

Dữ liệu địa chỉ số có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đồng thời cung cấp nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp để phát triển các giải pháp liên quan đến địa chỉ và bản đồ số như tối ưu các hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hoạt động vận tải góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ hậu cần phục vụ thương mại điện tử, giảm chi phí logistics...

Thực hiện kế hoạch 1498/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 28/11/2022 về việc tuyên truyền, triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Theo đó Kế hoạch đã đặt ra các nhiệm vụ then chốt và quan trọng như:

- Tổ chức Nghiên cứu, triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 2/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gắn với "Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số" và "Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tổ chức triển khai đồng bộ và hiệu quả trong quá trình thu thập thông tin và dữ liệu.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin về triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa bàn huyện một cách hiệu quả thông qua phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, mạng xã hội; chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn; tổ công nghệ số các khối, bản tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc gắn địa chỉ số.

- Phần đầu năm 2023, 100% các đối tượng nhà ở cá nhân, hộ gia đình và trụ sở cơ quan, tổ chức được thông báo thông tin Mã địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Với những nhiệm vụ đặt ra, công tác triển khai địa chỉ số quốc gia trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đạt được nhiều kết quả. UBND huyện Tuần Giáo nhận bàn giao 19.884 địa chỉ số bao gồm thông tin cơ bản về địa chỉ hành chính, tọa độ của địa chỉ số; 100% các hộ dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã được tuyên truyền về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa bàn. Trong thời gian tới, UBND huyện Tuần Giáo tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện và đề ra một số giải pháp triển khai địa chỉ số quốc gia trên địa bàn như sau:

1. Cử cán bộ đầu mối tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ bàn giao địa chỉ số cho tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện do Bưu điện tỉnh và sở Thông tin và truyền thông tổ chức.

2. Chỉ đạo các cấp triển khai lực lượng nhân sự thực hiện việc thông báo Đối với các địa chỉ số đã có đủ các trường thông tin cần thiết để thực hiện thông báo (có địa chỉ hành chính cụ thể như số nhà, tên đường, hoặc có thông tin chủ địa chỉ trên địa bàn): khẩn trương thông báo địa chỉ số đến từng chủ địa chỉ để khai thác, sử dụng (khuyến khích sử dụng Tổ công nghệ số cộng đồng; yêu cầu mỗi nhân sự đều phải có và sử dụng thành thạo máy tính, điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android hoặc IOS); Đối với các địa chỉ số còn lại (chưa có đủ các trường thông tin cần thiết để thực hiện thông báo): khẩn trương rà soát, cập nhật các trường thông tin địa chỉ số đảm bảo đủ điều kiện để thông báo đến từng chủ địa chỉ.

3. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa chỉ số và nền tảng địa chỉ số để cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu và sử dụng, khai thác.

4. Khuyến khích các địa phương triển khai đồng bộ việc gắn Biển địa chỉ số, với nguồn kinh phí xã hội hoá, hoặc được hỗ trợ từ ngân sách phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, hoặc các đối tượng, công trình tự gắn Biển địa chỉ số theo nhu cầu.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể hội nghị!

Để triển khai địa chỉ số quốc gia trên địa bàn nói riêng cũng như thực hiện tốt công tác chuyển đổi số nói chung, thời gian tới huyện Tuần Giáo rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!